

Số: 22/BC-BDT

Tủa Chùa, ngày 10 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Thực hiện Thông báo số 209/TB-HĐND ngày 25/11/2024 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Dân tộc HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 571/BC-UBND ngày 02/12/2024 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Sau khi thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Đánh giá chung

Trong báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, UBND huyện đã đánh giá đầy đủ kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đồng thời đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. UBND huyện đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch. Đã xác định rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, góp phần vào việc đảm bảo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thẩm tra

Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 22/02/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của các tổ chức

đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, công khai minh bạch trong chi tiêu, mua sắm tài sản, tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức...

Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND huyện nhận thấy công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được thực hiện thường xuyên, hình thức tuyên truyền chủ yếu vẫn là lồng ghép trong các cuộc họp; nội dung, chất lượng tuyên truyền chưa thật sự phong phú; việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị còn chưa được kịp thời; công tác tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ở một số xã, thị trấn chưa được thường xuyên; việc kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ chưa cao.

3. Kiến nghị của Ban Dân tộc

Qua giám sát và thẩm tra báo cáo của UBND huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Tiếp tục thực hiện tốt quy định về công khai minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công, mua sắm tài sản công, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, luân chuyển cán bộ để nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Có các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức về Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Ban Dân tộc trình kỳ họp thứ 21 HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Dân tộc;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND;
- Thanh tra huyện; Công an, VKS, TAND huyện;
- Lưu VT, BDT.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

Lý A Chu